

คำนำ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างได้รับการสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและเป็นการแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๑ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้อง ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง โดยได้จำแนกรายละเอียด สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนา ที่ได้แสดงถึง โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการ ดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการ ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สารบัญ

สารบัญ	หน้า
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)	๑ - ๓
บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์	๑. การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์						
	๒. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติดและอาชญากรรม						
	๓. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามวิถีประชาธิปไตย						
	๔. ส่งเสริม พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและ พัฒนาคุณภาพชีวิต						
รวม	๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา						
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	๑. การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค						
	๒. การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๑.๘๙	๒,๕๐๐,๘๐๐	๔.๒๘	กองช่าง
	๓. การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ	-	-	-	-	-	
รวม	๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑ แผนงาน	๒ โครงการ	๑.๘๙	๒,๕๐๐,๘๐๐	๔.๒๘	

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว	๑. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						
	๒. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจชุมชนของดีในชุมชน						
	๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยว						
	๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม						
รวม	๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา						
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นให้มีความครอบคลุมและได้มาตรฐาน						
	๒. ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น						
	๓. ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น						
รวม	๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา						
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๑. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
	๒. การสร้างองค์ความรู้ ปลูุกจิตสำนึกในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
รวม	๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา						

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ						
รวม	๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา						
	รวมทั้งสิ้น		๒ โครงการ	๑.๘๙	๒,๕๐๐,๘๐๐	๔.๒๘	



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ แล้วนั้น เนื่องจากมีโครงการที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงต้องจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ ๑ การจัดทำแผนดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบัณฑิต คำตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง

